

Số: /CT-UBND

Y Tịch, ngày tháng 01 năm 2024

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm
đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Để tổ chức đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi “mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các thủ trưởng đơn vị trường học, y tế; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, xã Đội đóng trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành tại Quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của HĐND huyện, về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề “**Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá**”, tiếp tục thực hiện phương châm hành động trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hiện thực hóa bằng các nhiệm vụ trọng tâm, những việc làm cụ thể, thiết thực.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1446-CV/TU, ngày 18/12/2023 của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Công văn số 2003-CV/HU, ngày 27/12/2023 của Huyện ủy Chi Lăng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

2. Địa chính-NN-XD&MT và thú y viên tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, phòng các loại dịch bệnh, chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm. Tham mưu phát động phong trào ra quân đầu xuân Giáp Thìn và tổ chức thực hiện “**Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ**” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt chỉ tiêu năm 2024 trồng rừng mới 15 ha; trồng 25ha cây ăn quả.

Chủ động phương án đảm bảo nguồn cung thực phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản thiết yếu nói chung và thịt lợn nói riêng dịp cuối năm và trong dịp Tết

Nguyên đán; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân, trồng rừng năm 2024; thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng; tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

3. Văn phòng UBND xã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 18/12/2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho Nhân dân.

Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, thuốc không được phép lưu hành; bảo đảm đủ số thuốc chữa bệnh phục vụ Nhân dân, quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc và giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; tham mưu chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời.

4. Văn hóa - xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị các điều kiện để các Đoàn Lãnh đạo tỉnh, Đoàn lãnh đạo huyện đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã đảm bảo chu đáo, hiệu quả theo Kế hoạch số 221/KH-UBND, ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh; Thông báo số 03/TB-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Chương trình thăm, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh tại một số cơ quan, gia đình chính sách; Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 08/01/2024 của UBND huyện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và dâng hương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; chuyển quà của Chủ tịch nước, quà Lãnh đạo tỉnh, quà của huyện đến đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên đến các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo phương châm “người người, nhà nhà đều có Tết”.

5. Văn hóa thông tin xã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể liên quan, bí thư chi bộ, trưởng thôn chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán địa phương. Ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính; chú trọng công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan khu vực di tích, danh thắng, nơi tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã năm 2023, không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân; đồng thời tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của UBND tỉnh, của huyện năm 2024. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt, gây bất ổn thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đảm bảo an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet thông suốt, phục vụ tốt hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong dịp Tết. Phối hợp, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phản bác thông tin xấu, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

6. Các trường học đứng trên địa bàn xã chỉ đạo phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở và gia đình quản lý học sinh trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán, thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh và gia đình ký cam kết thực hiện cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ; tham gia giao thông đúng quy định.

7. Trạm Y tế xã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch; tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời.

8. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, tăng cường trực ban, trực chiến; thực hiện các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CD-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024; Công văn số 1804/UBND-KT ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1300/CD-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, phá hoại, khủng bố, gây mất an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là trường hợp sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông; tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

Đẩy mạnh phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vật liệu nổ gắn với phòng, chống buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ,

công cụ hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cháy nổ, trọng tâm là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư, nơi tập trung đông người.

Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động tham mưu triển khai công tác tuyến quân năm 2024 theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch, lịch trực Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

9. Bộ phận tiếp công dân của cơ quan, tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh “điểm nóng” thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

10. Bộ phận chuyên môn, đoàn thể, các trường thôn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra vi phạm, nhất là trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống pháo, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh. trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc tại các khu trung tâm xã, nơi công cộng. kiểm tra, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan; đảm bảo môi trường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết.

Xây dựng kế hoạch phát động phong trào và tổ chức thực hiện “*Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ*” Xuân Giáp Thìn năm 2024 và ra quân đầu xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024; Phong trào và các hoạt động phải tạo được bước chuyển biến mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp, dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội. Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh để tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, cơ quan, đơn vị; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.... Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quy định số 07-QĐ/HU, ngày 12/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định, xây dựng lịch và phân công trực tết đầy đủ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị khẩn trương giải quyết công việc, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và Nhân dân. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Các bộ phận chuyên môn tổ chức có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, không được để công việc ách tắc trong dịp Tết. Cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Các đơn vị trường học, y tế.
- 7/7 thôn
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Vương Văn Sơn